

การวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาตลาดทุนและประเมินศักยภาพตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AEC)

รองศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

ตลาดตราสารทุนนับได้ว่าเป็นมีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ เช่นเดียวกับภาคธนาคารและตลาดตราสารหนี้ และจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียนได้มีความพยายามเสริมสร้างความแข็งแกร่งโดยมีการวางแผนเชื่อมโยงระหว่างตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียน (ASEAN Linkage) ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ฮ่องกง และฮานอย ทำให้การระดมและลงทุนแบบข้ามชาติในภูมิภาคง่ายขึ้น พร้อมทั้ง ยังเพิ่มความน่าสนใจให้กับตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียนจากมุมมองของนักลงทุนทั่วโลก จากแผนการดำเนินงานการรวมกลุ่ม ASEAN Exchange ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แต่ละประเทศจำเป็นต้องจัดซื้อผูกขาดและการกีดกันต่างๆ อาทิ การเปิดเสรีใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ การปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน การแปรรูปตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีกำหนดแผนดำเนินการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศเพื่อให้สามารถแข่งขันทั้งในกลุ่ม ASEAN Exchange และเป็นการพัฒนา ASEAN Exchange ให้สามารถแข่งขันกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกได้รายงานผลการวิจัย เรื่อง โครงการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาตลาดทุนและประเมินศักยภาพตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับเงินสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ (๑) เพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ในมิติต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (๒) เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยมหภาคที่กำหนดระดับการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (๓) เพื่อนำตัวชี้วัดด้านการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แต่ละประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเปรียบเทียบจุดแข็งและจุดอ่อนและประเมินศักยภาพในการแข่งขันของตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศสมาชิก และ (๔) เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาและความพร้อมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั่วไปที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม

คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน นำมากำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ไทยในระยะยาว และเป็นหลักฐานอ้างอิงให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียนเพื่อทำการศึกษาต่อไปในอนาคต